

## การประเมินโครงการ: สงครามโลกครั้งที่ 1

### รูบริกแบบทดสอบขั้นสุดท้าย

#### การสอบครั้งสุดท้ายเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 1

ตอบคำถามต่อไปนี้ ประโยคที่ว่า “สงครามนี้ยุติสงครามทั้งหมด” สามารถป้องกันได้ใช่หรือไม่  
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ในคำตอบของคุณด้วย

- สาเหตุหลักของสงคราม
- แรงจูงใจของประเทศต่าง ๆ
- การเชื่อมโยงสู่ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์อื่น
- การเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ส่วนตัว

#### รูบริก

	4	3	2	1
<b>เนื้อหา: จุดเน้น</b>	เรียงความของฉันทบูรณาการ คำตอบไปสู่ทุกส่วนของคำถามและอภิปรายอย่างทะลุปรุโปร่ง และไม่อ้อมค้อมออกนอกหัวข้อแต่อย่างใด	เรียงความของฉันทอบทุกส่วนของคำถามโดยไม่อ้อมค้อมออกนอกหัวข้อ	เรียงความของฉันทพยายามตอบทุกส่วนของคำถาม แต่ค่อนข้างไม่สมบูรณ์และมักจะออกนอกหัวข้อบ่อย ๆ	เรียงความของฉันทไม่ได้ตอบหลายส่วนของคำถาม และมีความเห็นและข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
<b>เนื้อหา: การสนับสนุน</b>	ฉันทสนับสนุนข้อสรุปด้วยการอ้างอิงที่ถูกต้องไปที่ข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ แนวโน้ม ผู้คน เหตุการณ์และสถานที่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และระหว่างช่วงระยะเวลาอื่น ๆ	ฉันทสนับสนุนข้อสรุปด้วยการอ้างอิงที่ถูกต้องไปที่ผู้คน เหตุการณ์และสถานที่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และช่วงระยะเวลาอื่น ๆ	ฉันทสนับสนุนข้อสรุปด้วยแหล่งอ้างอิงสองสามแห่งไปที่ผู้คน เหตุการณ์และสถานที่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และช่วงระยะเวลาอื่น ๆ แต่อาจไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง	ฉันทไม่ได้สนับสนุนข้อสรุปด้วยแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องไปที่ผู้คน เหตุการณ์และสถานที่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และช่วงระยะเวลาอื่น ๆ

<p><b>เนื้อหา:</b> มุมมองที่หลากหลาย</p>	<p>ฉันอภิปรายความหลากหลายของเหตุผลที่หลายประเทศเข้าและไม่เข้าสู่สงคราม</p>	<p>ฉันอภิปรายเหตุผลบางอย่างที่สองสามประเทศเข้าและไม่เข้าสู่สงคราม</p>	<p>ฉันอภิปรายเหตุผลสองสามอย่างที่มากกว่าหนึ่งประเทศเข้าและไม่เข้าสู่สงคราม</p>	<p>ฉันเพียงแต่อภิปรายเหตุผลที่ประเทศหนึ่งเข้าสู่สงคราม</p>
<p><b>เนื้อหา:</b> การเชื่อมโยง</p>	<p>ฉันทำข้อสรุปที่หลากหลายเจาะจงและเป็นตรรกะบนพื้นฐานของการเชื่อมโยงที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ และประสบการณ์ส่วนตัว</p>	<p>ฉันทำข้อสรุปที่สมเหตุสมผลระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ และประสบการณ์ส่วนตัว</p>	<p>ฉันทำข้อสรุปที่สามารรถคาดเดาได้ แต่การเชื่อมโยงบางอย่างที่ฉันทำไปเป็นตรรกะ</p>	<p>ฉันไม่ได้ทำการเชื่อมโยงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ หรือการเชื่อมโยงที่ฉันทำไม่เป็นตรรกะ</p>
<p><b>การเขียน:</b> ลีลาการเขียนและรูปแบบการเขียน</p>	<p>งานเขียนของฉันชัดเจนและง่ายที่จะอ่านและเข้าใจได้ โดยไม่มีข้อผิดพลาดในการสะกด เครื่องหมายวรรคตอน โครงสร้างประโยค การใช้อักษรตัวใหญ่หรือภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานซึ่งบดเบือนจากสิ่งที่ฉันกำลังพูด</p>	<p>งานเขียนของฉันโดยทั่วไปง่ายที่จะอ่านและเข้าใจได้โดยมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเรื่องการสะกด เครื่องหมายวรรคตอน โครงสร้างประโยค การใช้อักษรตัวใหญ่หรือภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานซึ่งบดเบือนจากความหมาย</p>	<p>งานเขียนของฉันบางครั้งยากที่จะอ่านหรือเข้าใจได้ มีข้อผิดพลาดหลายแห่งในเรื่องการสะกด เครื่องหมายวรรคตอน โครงสร้างประโยค การใช้อักษรตัวใหญ่หรือภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานซึ่งบดเบือนจากความหมาย</p>	<p>งานเขียนของฉันยากมากที่จะอ่านหรือเข้าใจได้ และมีข้อผิดพลาดจำนวนมากในเรื่องการสะกด เครื่องหมายวรรคตอน โครงสร้างประโยค การใช้อักษรตัวใหญ่หรือภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานซึ่งบดเบือนจากความหมาย</p>